



# แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีการศึกษา 2563

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

**แผนการดำเนินงานกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :** 4 ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ

**เป้าประสงค์ที่ :** 1 มีกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

**กลยุทธ์ :** 4.1.2 ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม

**มาตรการ:** 1. บูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

2. สอดแทรกกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น ๆ

**ตัวชี้วัด:** รายวิชา/โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/รายวิชา	วัตถุประสงค์	ค่าบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานไตรมาส				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							1	2	3	4		
1	รายวิชา/โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	-	มีรายวิชา/โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ	รายวิชา/โครงการ	8	-	✓	✓	✓	✓		รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์ที่ : 2 คณะมีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ และวัฒนธรรมถิ่นอื่น ๆ ในประเทศ

กลยุทธ์: 4.2.1 สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและนักศึกษาถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยตามแนวแบบแผนเดิมและร่วมสมัย รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์

มาตรการ: 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุง อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา  
2. จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

ตัวชี้วัด: 1. กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ และวัฒนธรรมถิ่นอื่น ๆ ในประเทศ จำนวน 2 กิจกรรม  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความพึงพอใจหรือการมองเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ลำดับ	โครงการ/งาน	วัตถุประสงค์	ค่าบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานไตรมาส				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							1	2	3	4		
							1.	อบรมเชิงปฏิบัติการ ลานวัฒนธรรม "เป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ ในยุค 4.0	1. เพื่อให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีด้านอาหารการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการดำเนินชีวิต 3. เพื่อต่อยอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นใต้ให้เป็นที่รู้จักสู่ประเทศและสากล	1. มีสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานใหม่อย่างน้อย 1 ชิ้น 2. นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน 3. นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้รับ		

